

THÔNG BÁO

Kết quả đánh giá tháng 11/2023

TT	Họ và tên	Đánh giá	Khen	Lý do
I	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ			
1	Đào Thị Phương Hoa	HTXSNV	Khen cao cấp Quận	<ul style="list-style-type: none">-Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao.- Phối hợp với 02 đ/c HT quản lí tốt các hoạt động chuyên môn, các lĩnh vực phụ trách trong thời kì bàn giao công tác của các đ/c HT.- Hoàn thành đánh giá và nhận xét GV đúng tiến độ.- Tổng kết và báo cáo Hội thi GVG cấp trường đúng tiến độ.- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện các hoạt động và tổ chức Lễ kỉ niệm ngày 20/11 ý nghĩa.- Chỉ đạo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố HN lần thứ III- Năm 2023 có HS đạt giải Nhì cấp TP.
2	Nguyễn Thị Thanh Vân	HTXSNV	Cấp trường	<ul style="list-style-type: none">-Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao.- Phối hợp với 02 đ/c HT quản lí tốt các hoạt động chuyên môn, các lĩnh vực phụ trách trong thời kì bàn giao công tác của các đ/c HT.- Hoàn thành đánh giá và nhận xét GV đúng tiến độ.- Tổng kết và phối hợp báo cáo Hội thi GVG cấp trường đúng tiến độ.- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện các hoạt động và tổ chức Lễ kỉ niệm ngày 20/11 ý nghĩa.

3	Nguyễn Thu Thành	HTXS NV	Cấp trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. - Phát động và hướng dẫn học sinh cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc thành phố HN lần thứ III- Năm 2023 có HS đạt giải Nhì cấp TP.
4	Nguyễn Thị Hồng Vân	HTXS NV	Cấp trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao. - Phối hợp các bộ phận, tư vấn, là thành viên BGK trách nhiệm, tổ chức tốt các hoạt động Lễ kỉ niệm ngày 20/11 ý nghĩa.
5	Đinh Thị Thúy Hà	HTXS NV	Cấp trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao. Là Bí thư chi đoàn chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trách nhiệm. - Phối hợp các bộ phận, tư vấn, là thành viên BGK trách nhiệm, tổ chức tốt các hoạt động Lễ kỉ niệm ngày 20/11 ý nghĩa.
6	Dương Hải Oanh	HTXS NV	Cấp trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. - Chỉ đạo tổ, khối chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Tham gia thi và biểu diễn chào mừng Ngày Nhà giáo VN ý nghĩa.
6	Nguyễn Lê Hà	HTXS NV	Cấp trường	<ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. - Chỉ đạo tổ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

				- Tham gia thi và biểu diễn chào mừng Ngày Nhà giáo VN ý nghĩa
7	Âu Thanh Dung	HTXS NV	Cấp trường	-Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. - Tham gia tích cực và hiệu quả Hội thi GVG cấp trường, tham dự thi GVG cấp quận. - Thực hiện tốt tiết dạy chuyên đề Stem cấp trường.
8	Đào Thị Thùy Dương	HTXS NV	Cấp trường	-Nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. Là Phó Bí thư chi đoàn chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trách nhiệm. - Tham gia thi và biểu diễn chào mừng Ngày Nhà giáo VN ý nghĩa.
II	Hoàn thành tốt nhiệm vụ: -BGH: Đ/c Yên -Các đ/c GV , NV còn lại			